



# วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

## Area Based Development Research Journal

ที่ สน. 232/2553

31 พฤษภาคม 2553

เรื่อง เชิญลงพื้นที่เพื่อประเมิน โครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
เรียน ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยวารสารนี้เป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำเสนอบทความที่นักวิจัยเขียนเผยแพร่ผลการวิจัยและการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยผลงานวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์นั้น ต้องผ่านเกณฑ์กำหนด 4 ข้อ ดังนี้

1. เป็นบทความที่เกิดจากผลการค้นคว้าวิจัย โดยมีกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างความรู้ และมีข้ออธิบายได้ชัดเจน
2. เป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ (เช่นระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน) ไม่ใช่พัฒนาในระดับประเทศ หรือระดับโลก
3. มีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณะ
4. การใช้ประโยชน์ตามข้อ 2 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในวงกว้าง หรือค่อนข้างมากต่อสังคม

สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ของวารสารฯ นั้นนอกจากบทความวิจัยที่ผู้วิจัยส่งมาแล้ว ได้มีส่วนของบทปริทัศน์บทความวิจัยที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้งในด้านวิธีวิทยา ประโยชน์ที่ได้รับ และคำแนะนำต่างๆ ซึ่งในปีที่ 2 ของการดำเนินงานได้เพิ่มในส่วนของการลงพื้นที่ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะสามารถเห็นภาพรวมของโครงการวิจัยได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งยังเห็นความลึกทั้งวิธีการ ผลการดำเนินงาน หรืออุปสรรคของโครงการวิจัยมากกว่าการวิเคราะห์จากกรอ่านตัวบทความเพียงอย่างเดียว กองบรรณาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะลงพื้นที่วิจัยและเขียนบทปริทัศน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่องการสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมลงพื้นที่โครงการวิจัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อนุช อาภาภิรม)

บรรณาธิการบริหาร

กองบรรณาธิการวารสาร โทรศัพท์ 0-2619-9611 ,082-0249996 (ศรีศักดิ์) E-mail : abdrj1@hotmail.com

22 ซอยชานาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6199611 , 080-6119089 โทรสาร 02-6199611 E-mail : abdrj1@hotmail.com